

สรุปประเด็น
การมอบหมายภารกิจของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ครั้งที่ ๒๕๔
วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓

คณะอนุกรรมการ	ประธานอนุฯ/กรรมการร่าง หรือ ผู้ช่วยเลขานุการฯ	ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
	<p>นายสุพจน์ ไข่มุกด์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง นายนครชิต สิงหเสนี โฆษกกรรมการ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขานุการกรรมการ คนที่หนึ่ง</p>	<p>ช่วงระหว่างวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ขอให้เลือกวันใดวันหนึ่งเพื่อเปิดโอกาสให้ IMF ได้เข้าพบคณะผู้แทนของ กรธ. ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. นายสุพจน์ ไข่มุกด์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ๒. นายนครชิต สิงหเสนี โฆษกกรรมการ ๓. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขานุการกรรมการ คนที่หนึ่ง
	<p>นายสุพจน์ ไข่มุกด์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง</p>	<p>มอบหมายให้ นายสุพจน์ ไข่มุกด์ รองประธาน กรรมการ คนที่หนึ่ง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนของ กรธ. ร่วมพิธีการของนายกรัฐมนตรีในการอภิปรายเกี่ยวกับ การปฏิรูปประเทศ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา</p>
<p>คณะอนุกรรมการ ติดตามและรวบรวม ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ</p>	<p>นายประพันธ์ นัยโกวิท ประธานอนุกรรมการ</p>	<p>ประเด็นการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. จำนวน ๕ ประเด็น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๒. การลงคะแนนเลือกตั้ง ๓. การจัดการเลือกตั้ง การนับคะแนน และการ หาเสียงเลือกตั้ง ๔. มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ๕. การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อทำให้ การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

คณะอนุกรรมการ	ประธานอนุฯ/กรรมการร่าง หรือ ผู้ช่วยเลขานุการฯ	ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
	นายศุภชัย ยาวะประภาษ กรรมการ	ผู้มอบหมายให้ นางสาวณปภัช โปธิทัต ดำเนินการนำ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย พรรคการเมือง พ.ศ. เข้าในระบบโปรแกรมเกี่ยวกับ การค้นหาคำหนดโทษของร่างพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ เพื่อสืบค้นว่ากำหนดไว้ในมาตรา ใดบ้าง และตรวจสอบเนื้อหาของการกำหนดโทษว่ามี ความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร
	นายนาถ ดวงวิชัย ผู้ช่วยเลขานุการฯ นางสาววิลาวรรณ ร่ำริน ผู้ช่วยเลขานุการฯ	ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ขอเชิญผู้แทนของ สำนักงานศาลยุติธรรม เข้าชี้แจงเพื่อพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง พ.ศ.

หมายเหตุ

ประธาน กรธ. มีดำริให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
พ.ศ. ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

นางสาวพรรณทิภา นิลโสภณ
วิทยากรชำนาญการพิเศษ
ผู้สรุปประเด็น
นางสาววิลาวรรณ ร่ำริน
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง
ผู้ตรวจสรุปประเด็น
วัน/ปี/นท/๒๕๖๐